



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 17,19

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



กิจกรรมกีฬา หรือเกมที่ถือได้ว่ามีความสำคัญของชาวปัญญาชนที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และในเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะผนึกพลังร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 45 ระหว่าง 22-31 มกราคม 2561 ถึงแม้ว่าวันนี้เกมที่เป็นทางการยังไม่ถึงแต่การแข่งขันในรอบคัดเลือกของบางชนิดกีฬาได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

จุดกำเนิดของเกมกีฬาแห่งนี้หากย้อนกลับไปในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2500 กีฬารายการนี้ยังไม่เป็นที่สนใจและมีทีมเข้าร่วมมากนักจะมีก็เพียงมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้าร่วมเช่นธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหิดล และศิลปากรเท่านั้นแต่ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้ามามีบทบาทในการรังสรรค์จนทำให้มีการสืบสานกันมาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยเป็นเกมแห่งความสามัคคีหรือเพื่อความบันเทิงที่นำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีวันนี้ กีฬาปัญญาชนในบ้านเรายังเติบโตใหญ่เป็นเกมที่นับจับตาไม่แพ้ในมหกรรมกีฬาอื่น มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนถือได้ว่าเป็นแหล่งแห่งการเพาะพันธุ์ทุนกีฬาที่สำคัญในการที่จะนำมาซึ่งการประดับวงการกีฬาชาติ

จากการแข่งขันที่มุ่งเน้นเพื่อการสานสัมพันธ์ของเหล่าบรรดานักศึกษาในรอบรั้วมหาวิทยาลัยที่ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อดังในอดีตวันนี้เกมกีฬาแห่งนี้ก็กลับเปลี่ยนไปเกิดเป็น

ความยิ่งใหญ่ในสายตาของมวลหมู่เหล่าปัญญาชน การใช้พลังความสามารถในเชิงกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อความเป็นเลิศจึงเป็นสิ่งที่ทุกสถาบันพยายามมุ่งมั่น และแสวงหาจนเกินเลย

การแข่งขันในอดีตมักจะมีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากระเบียบการจัดการแข่งขันที่อาจจะมีช่องว่างจนนำไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งเพราะบางสถาบันมุ่งเน้นเพื่อชื่อเสียงแห่งชัยชนะมากเกินไปกว่าคำว่า “สปิริต” ของการกีฬาที่แท้จริงมีการแหกกฎด้วยการนำมือป็นรับจ้างเดินสายสวมรอยเข้ามาเป็นตัวแทนนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งจะพบว่าบรรดานักกีฬาทีมชาติมักจะถูกว่าเหยียดหยมไปครองเป็นส่วนมาก จนทำให้นักกีฬาที่เรียกว่าระดับรากหญ้าเป็นแค่ไม้ประดับเสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกมนี้เป็นเกมแห่งสีสันในการที่จะสร้างพลังการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวให้ใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักของการจัดการแข่งขันที่แท้จริงคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ คงต้องหันมาพิจารณาว่าจะทำอะไรที่จะให้เกมกีฬาปัญญาชนเป็นเกมสีขาวที่มีมนต์ขลังในตัวคน และอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงที่แท้จริง เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬาและสถาบันที่เข้าร่วม (บางแห่ง) ไม่มุ่งหวังเพื่อความบันเทิงด้วยการทุ่มเทงบประมาณจนเกินเลย

การเกินเลยหรือความไม่พอเพียงของวงการกีฬาปัญญาชนในวันนี้อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมที่ไม่อาจจะกู้คืนได้ โจทย์ข้อนี้คงเป็นการบ้านของ กกมท. ที่จะต้องหาคำตอบ.

รัฐพงศ์ บุญญาบุตร
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

